



ฝั่ง...ราม 2

วิทยาเขตบางนา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เทียนหนึ่งถูกจุดที่นี่
เทียนนี้ถูกจุดลูกไสว
เทียนนี้ถูกจุดที่ใจ
เปลวไฟถูกจุดขึ้นมา

เปลวเทียนแห่งการลุกไหม้
เปลวไฟแห่งการศึกษา
เปลวไฟต่อสู้อายา
เปลวไฟกล้าท้าพองภัย

ศักดิ์ศรีที่เทียนส่องอยู่
เชิดชูศรัทธากล้าแกร่ง
คอยต่อคอยเติมเสริมแรง
ดั่งรามคำแหงนั้นให้ทาง

“เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง”



สารอธิการบดี



นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่รักทุกคน

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2546 ทุกคนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเป็น“ลูกพ่อขุนฯ”ในครอบครัวอันอบอุ่นของรามคำแหง นักศึกษาใหม่ทุกคนเป็นผู้ที่โชคดีและจงภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยผู้นำทางการศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ “เป็นแหล่งบูรพหุทรัพยากรทางวิชาการที่ล้ำเลิศ เปิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค”

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดกว้างทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความสามารถ มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งให้ความสำคัญของผู้เรียน โดยยึดหลักการจัดการและบริการการศึกษาที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพ มาตรฐานสูง มีความเป็นสากล จัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ริเริ่มโครงการมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่เป็นแห่งแรกของประเทศ และกำลังขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ

ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าทุกด้านอย่างรวดเร็ว มั่นคงและมีคุณภาพ หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสามารถตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่สำคัญที่สุดคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” โดยมุ่งเน้นเฟิยรสอนศิษย์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่า ให้มีความเข้มแข็งในวิชา ให้ก้าวหน้าเปี่ยมด้วยคุณธรรม อีกทั้งให้เป็นผู้ที่รู้จักยึดหลักคุณธรรมนำชีวิต อุทิศตนเพื่อประเทศชาติ



ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยผู้นำทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยผู้นำการสอนทางไกล นำการอุดมศึกษาไทยสู่สากล มุ่งแข่งขันกับนานาชาติและสามารถยืนเคียงป่าเคียงไหล่กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของโลก อีกทั้งก้าวล้ำนำสมัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษา อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายที่จะให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หากเพียรและอดทนประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมประจำใจ ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันที่ให้โอกาสทางการศึกษา จะทำการใดขอให้ระลึกถึงมหาวิทยาลัยบ้าง โดยเฉพาะให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียงที่สั่งมาของมหาวิทยาลัย อาจารย์ในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงาน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา มหาวิทยาลัยทุกด้านต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาของชาติ ที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือเพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคน ทุกระดับการศึกษา ผู้ซึ่งเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยความหวังอันสูงสุดที่จะมีอนาคตที่สดใส จึงมีความปรารถนาที่จะให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ศิษย์ทั้งหลายในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ด้วยความรักและห่วงใย ด้วยความจริงใจอย่างที่สุด เพื่อให้ทุกคนสำเร็จการศึกษาที่ตั้งมุ่งหวังตั้งใจไว้ มีอนาคตที่สดใส นักศึกษาทุกคนจงเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัย และขอให้ระลึกเสมอว่านักศึกษารามคำแหงทุกคนจะสำเร็จการศึกษาเป็น "บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม" ผู้ซึ่งยึดหลักคุณธรรมนำชีวิต และอุทิศตนเพื่อประเทศชาติ พร้อมทั้งจะออกไปรับใช้สังคม เพื่อช่วยกันนำพาชาติบ้านเมืองให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเจริญอย่างมั่นคงและสันติสุขสืบไป

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษานับถือ รวมทั้งบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โปรดอำนวยการให้ "ลูกพ่อขุน" ทุกคนจงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังใจที่แข็งแรง มีสติปัญญาที่เพิ่มพูน ท้ายนี้ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนจงสำเร็จการศึกษาดังที่ตั้งมุ่งหวังตั้งใจไว้ มีความสามัคคี และมีความกตัญญู กตเวทิตา ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐ อีกทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตที่รุ่งเรืองสืบไป

ด้วยรักและผูกพัน

(ศาสตราจารย์ประจำ รังสรรค์ แสงสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต



ในนามของข้าราชการเจ้าหน้าที่วิทยาเขตบางนา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2546 ด้วยความยินดียิ่ง

การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น นอกจากการแสวงหาความรู้ด้านวิชาการแล้ว
การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว การวางแผนการเรียน การควบคุมตนเอง
การรู้จักบริหารเวลา การเลือกคบเพื่อน ความขยันหมั่นเพียร ความมานะอดทน
และความเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้นักศึกษาประสบ
ความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและการดำรงชีพในอนาคต และเพื่อเสริมสร้างรากฐาน
ให้นักศึกษาทั้งหลายมีทักษะประสบการณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมไทย วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เป็นทางเลือกแก่นักศึกษา
ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่มุ่งหวัง
ไว้ทุกประการ

รองศาสตราจารย์ชลิตา สรรพณี

(รองศาสตราจารย์ชลิตา สรรพณี)

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต